

กลุ่มโรงกลั่นล้นเล็กค่าพรีเมียมไม่กระทบ

ผู้จัดการรายวัน 360 - กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันใจไม่ได้รับผลกระทบภาครัฐปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นด้วยการยกเลิกค่าพรีเมียม เหตุเจรจาซื้อขายน้ำมันเป็นไปตามสภาพตลาดและไม่ใช้สูตรราคาภาครัฐ

นายอริศม์ เต็บศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) เปิดแถลงการณ์ที่รัฐบาลมีนโยบายจะปรับสูตรการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันและค่าการตลาดน้ำมันว่า เบื้องต้นสูตรราคาหน้าโรงกลั่นดังกล่าวเป็นเพียงราคาอ้างอิงของภาครัฐ ที่ใช้ประกอบในการคำนวณเรื่องภาษี เงินกองทุนค่าการตลาดน้ำมัน เพื่อให้เป็นราคาน้ำมันขายปลีกสุดท้าย ซึ่งไม่ใช่ราคาบังคับ ขณะที่การขายน้ำมันหน้าโรงกลั่นน้ำมันของบริษัทเป็นการขายตามสภาพตลาด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการขายออกจากรัฐ แต่หากจะปรับสูตรด้วยการยกเลิกค่าพรีเมียม ก็เชื่อว่าจะไม่กระทบต่อโรงกลั่น

"สูตรราคาเป็นราคาอ้างอิงเฉยๆ ไม่ใช่ราคาบังคับ ที่รัฐทำเพื่อที่จะได้มี benchmark ในการคำนวณ ภาษี กองทุน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องค่าการตลาด สุดท้ายไม่ใช่ราคาบังคับ เวลาเราเจรจาซื้อขายน้ำมัน เราก็เจรจาตามสภาพตลาดตอนปกติอยู่แล้ว ซึ่งจะมี premium หรือมี discount ก็ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดอยู่แล้ว ทั้งนี้ไม่ทราบว่าจะประกาศอย่างไร เพราะ กบง. ยังไม่ได้ประชุม แต่ถ้าถามว่า ณ วันนี้ปัจจุบันยึดการคำนวณแล้ว และราคาประกาศ ก็เป็นราคาที่ใช้อ้างอิง ไม่ใช่ราคาควบคุม" นายอริศม์ กล่าว

นายสุกฤทัย สุรบถโสภณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปัจจุบันการซื้อขายน้ำมันหน้าโรงกลั่นของบริษัทไม่ใช้สูตรอ้างอิงของรัฐบาล แต่ใช้ราคาอ้างอิงราคากลางที่ตลาดสิงคโปร์ บวกพรีเมียมขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้า และปริมาณในการซื้อขาย ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดเสรี ดังนั้น บริษัทก็จะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับสูตรราคาของภาครัฐครั้งนี้

"เราใช้สูตร MOB สิงคโปร์บวกลบ ส่วนจะบวกเท่าไรก็แล้วแต่เลย เพราะเป็นกลไกเสรี ราคาขายของเราต้องถูกกว่านำเข้า และมี discount ให้ ยิ่งถ้าเป็นเทอม contract ซื้อปริมาณมาก บริษัทไม่ได้อิงสูตรภาครัฐ ตลาดเป็นการแข่งขันกันเสรี" นายสุกฤทัย กล่าว

ซึ่งการปรับสูตรราคาหน้าโรงกลั่นของภาครัฐครั้งนี้เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง

ในการคำนวณค่าการตลาดที่เหมาะสม โดยตามสูตรราคาของภาครัฐหากทำให้ราคาหน้าโรงกลั่นลดลง รัฐก็ควรจะเพิ่มค่าการตลาดขึ้นในสัดส่วนเดียวกันด้วย เพราะค่าการตลาดที่รัฐกำหนดอยู่ในปัจจุบันที่ราว 1.50 บาท/ลิตร ได้เข้ามาเป็นเวลา 10-20 ปีโดยยังไม่ได้มีการปรับให้เหมาะสมกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไป

ด้านนายมนูญ ศิริวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กล่าวว่า ค่าพรีเมียมตามสูตรการคำนวณราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันนั้น ประกอบด้วย ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน, ค่าขนส่ง และค่าประกันภัย เป็นต้น จากแนวคิดของภาครัฐที่ต้องการปรับสูตรการคำนวณดังกล่าว อาจจะมีการตัดค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ที่ตามสูตรเดิมเป็นมาตรฐานน้ำมันที่ยูโรหรือ

แต่บวกค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ำมันที่ยูโรก็ตามข้อกำหนดของภาครัฐ ซึ่งหากตัดค่าพรีเมียมส่วนนี้ออกไป รัฐก็ต้องปรับสูตรน้ำมันหน้าโรงกลั่นให้สอดคล้องกับมาตรฐานยูโรที่สิงคโปร์ โดยไม่ต้องมีค่าพรีเมียม ส่วนค่าพรีเมียมที่เป็นค่าขนส่งและค่าประกันภัยยังไม่มีความชัดเจนว่าภาครัฐจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยหรือไม่

ส่วนการตัดค่าพรีเมียมการปรับปรุงคุณภาพน้ำมันออกไปจะกระทบต่อผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมันหรือไม่ นั้น ก็ขึ้นอยู่กับโรงกลั่นนั้นใช้สูตรราคาหน้าโรงกลั่นดังกล่าวในการคำนวณซื้อขายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าการปรับสูตรใหม่ก็อาจจะกระทบบ้างแต่ไม่มากนัก เพราะภาครัฐคงไม่ได้ตัดพรีเมียมออกอย่างเดียว แต่จะต้องปรับสูตรให้อ้างอิงตามมาตรฐานยูโรที่ยูโรซึ่งมีราคาแพงกว่าน้ำมันตามมาตรฐานยูโรที่

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่มีนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน เป็นประธาน จะประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคา ณ โรงกลั่นน้ำมันและค่าการตลาดน้ำมัน ในวันที่ 20 เม.ย. นี้ เนื่องจากเห็นว่าตลาดค่าน้ำมันสำเร็จรูปตลาดโลกมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจน เดิมอ้างอิงราคาน้ำมันตลาดสากล (สิงคโปร์) บวกด้วยพรีเมียม เช่น ค่าปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน ฯลฯ ซึ่งจะมีการยกเลิกการบวกด้วยพรีเมียมออกไปด้วยการปรับโครงสร้างการคำนวณใหม่ และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ศึกษารายละเอียดเรื่องดังกล่าว.